

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm 2024

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Thực hiện Công văn Số: 32/TTHĐND-CV, Đăk Glei, ngày 21 tháng 6 năm 2024 về việc báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thường trực Hội Đồng nhân dân xã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

##### 1. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp

Thực hiện Nghị quyết<sup>1</sup> của HĐND xã về tổ chức các kỳ họp thường lệ. Ngày 05/06/2024 Thường trực HĐND xã chủ động phối hợp với lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN xã và các Ban tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề<sup>2</sup>, kỳ họp thứ 7<sup>3</sup>. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho 2 Ban HĐND xã, UBND và các bộ phận chuyên môn chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo các Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7. Chỉ đạo 2 Ban HĐND xã tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ<sup>4</sup>.

##### 2. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Thường trực HĐND xã thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN xã xây dựng kế hoạch<sup>5</sup> triển khai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã tại 12/12 thôn; tiếp xúc cử tri của Tổ Đại Biểu HĐND Tỉnh, huyện tại UBND xã<sup>6</sup>. Các cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức đảm bảo kế hoạch, đông đủ thành phần, đạt kết quả thiết thực.

<sup>1</sup> Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã Ngọc Linh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

<sup>2</sup> Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 09/4/2024 của HĐND xã Ngọc Linh về phê chuẩn danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn tăng thu năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024; Nghị quyết Xác nhận miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

<sup>3</sup> Thông báo số: 30/TB-HĐND ngày 05/06/2024 của HĐND xã về thông báo hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

<sup>4</sup> Công văn số 07/CV-HĐND, ngày 08/4/2024 của HĐND xã về việc phân công thẩm tra các văn bản trình kỳ họp chuyên đề, HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

<sup>5</sup> Kế hoạch số 24/KH-TTHĐND ngày 05/06/2024 của Thường trực HĐND xã về tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026;

<sup>6</sup> Kế hoạch số 04/KH-TTHĐND, ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh; Kế hoạch số 03/KH-TTHĐND, ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Thường trực HĐND huyện Đăk Glei về Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND xã chuẩn bị tài liệu phục vụ cho các Tổ đại biểu tiến hành tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng theo luật; chỉ đạo Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND phối hợp Ban Công tác Mặt trận thôn bố trí địa điểm, thông tin rộng rãi đến cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Các tổ đại biểu HĐND xã đã tổ chức tiếp xúc cử tri đúng kế hoạch, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi, phản ánh trung thực, khách quan những tâm tư, nguyện vọng của cử tri về UBND xã và Thường trực HĐND xã.

Kết quả tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND phối hợp với Thường trực UBND xã phân loại theo từng nhóm vấn đề, tổng hợp ý kiến kiến nghị, gửi đến kỳ họp thứ 7. Theo đó, những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện, xã được tổng hợp báo cáo lên các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, giải quyết; những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND xã sẽ chuyển đến UBND xã xem xét, giải thích, làm rõ và báo cáo tại kỳ họp.

### **3. Về thực hiện chức năng của Hội đồng nhân dân**

#### **3.1. Chức năng quyết định tại kỳ họp**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019 và Quy chế hoạt động của HĐND xã; Tại kỳ họp chuyên đề các vị đại biểu tham dự kỳ họp đã nghiên cứu, xem xét nghiêm túc các tờ trình<sup>7</sup>, dự thảo nghị quyết<sup>8</sup> của UBND xã các vị đại biểu HĐND xã đã thực hiện chức năng quyết định tại kỳ họp; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 09/4/2024 của HĐND xã Ngọc Linh về phê chuẩn danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn tăng thu năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024;

Đó sẽ là những nghị quyết thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, thể hiện ý chí, nguyện vọng của đông đảo nhân dân trong xã định hướng phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

#### **3.2. Về công tác giám sát tại kỳ họp**

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân đã thực hiện tốt việc xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND và 2 ban của HĐND xã. Các tờ trình đều được 2 ban của HĐND xã thẩm tra. Thường trực HĐND đã gợi ý những vấn đề chính cần thảo luận trong kỳ họp. Trong kỳ họp các vị đại biểu đã thảo luận vào những vấn đề trọng tâm, đảm bảo, hiệu quả.

#### **3.3. Hoạt động giám sát**

---

<sup>7</sup> Số: 18/TTr-UBND, Ngọc Linh, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND xã về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

<sup>8</sup> Nghị quyết Xác nhận miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ Nghị quyết<sup>9</sup> của Hội đồng nhân dân xã. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã đã xây dựng kế hoạch<sup>10</sup> giám sát và thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề. Ngoài ra HĐND xã còn giám sát việc chấp hành và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, các chương trình nông thôn mới, đề án phát triển kinh tế - xã hội, các công trình thủy lợi trên địa bàn xã.

### **3.4. Giám sát trả lời ý kiến cử tri**

Thường trực HĐND xã thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Phân công 2 Ban của HĐND xã theo dõi theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách và các Tổ đại biểu ở các thôn có trách nhiệm theo dõi và giám sát kết quả trả lời của các cấp có thẩm quyền. UBND xã đã xác định rõ trách nhiệm, tích cực chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đã xem xét, giải quyết và trả lời đúng thời gian quy định. Hầu hết việc giải quyết trả lời các ý kiến của cử tri cơ bản bám sát, đúng với nội dung kiến nghị, đảm bảo quy định của pháp luật, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã ý kiến nhiều lần nhưng vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm như nước sinh hoạt phân tán, kinh phí hỗ trợ vật liệu sửa chữa đường giao thông nông thôn và một số thủy lợi nhỏ.

### **4. Công tác tiếp công dân**

Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND – UBNDTQVN xã đã xây dựng lịch tiếp công dân<sup>11</sup> năm 2024. Thường trực HĐND xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng tại phòng tiếp công dân của UBND xã và trong 6 tháng đầu năm 2024 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

### **5. Công tác điều hòa, phối hợp**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND xã đã duy trì công tác phối hợp với UBND, UBNDTQVN xã trong hoạt động thực hiện chương trình, kế hoạch đã được thống nhất, tham gia đầy đủ các hội nghị, các cuộc họp giao ban để cùng bàn bạc thống nhất chương trình hoạt động và nghe kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

---

<sup>9</sup> Nghị quyết Số:27/NQ-HĐND, ngày 06/07/2023 của Hội đồng nhân dân xã về việc ban hành chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2024.

<sup>10</sup> Kế hoạch Số: 22 /KH-TTHĐND, ngày 06/02/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã giám sát chuyên đề Giám sát việc thực hiện các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã; Kế hoạch Số 23/KH-HĐND, ngày 07 tháng 3 năm 2024 Giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng rừng trên địa bàn xã Ngọc Linh trong năm 2022, 2023.

<sup>11</sup> Kế hoạch Số:24/KH-TTHĐND, ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tiếp công dân năm 2024

Thường trực HĐND đã điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND xã phối hợp với UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể trong việc chuẩn bị kế hoạch giám sát, nội dung, thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã và các tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước và sau kỳ họp HĐND, Tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND xã.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với đại biểu HĐND xã tại các tổ bầu cử trên địa bàn xã và tổ đại biểu HĐND huyện, các tổ đại biểu đã chủ động tổ chức tiếp xúc cử tri tại tổ, đồng thời thông báo cho cử tri biết về kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, xã, đúng theo thời gian đã quy định.

### **6. Hoạt động của các tổ Đại biểu HĐND xã**

Chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND tăng cường trách nhiệm là người đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phản ánh và phản ánh trung thực, khách quan những vấn đề cử tri quan tâm, những lĩnh vực nhân dân còn bức xúc, giúp Thường trực HĐND tổ chức thực hiện giám sát có trọng tâm, trọng điểm, giám sát đúng với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đại biểu HĐND xã đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND, góp phần thiết thực giúp cho Thường trực HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

### **7. Công tác khác**

- Thường trực HĐND xã tham gia đầy đủ các cuộc họp BCH Đảng bộ xã và các cuộc họp khác theo triệu tập.

- Tham gia với các đoàn của Tỉnh, Huyện và xã đi chúc tết, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang theo kế hoạch của Đảng ủy xã nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024; Tham gia tổ chức ngày hội bánh chưng xanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn làng nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 theo kế hoạch phân công của Đảng ủy xã; Dự lễ ra quân xây dựng Nông thôn mới tại thôn Kon Tuông; Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ QSQP năm 2024; Dự hội nghị giao ban 4 thường trực; Dự hội nghị giao ban về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý của UBND xã; Dự buổi gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024; Thăm, chúc mừng, kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 -27/02/2024); Phối hợp với Mặt trận và các ban ngành đoàn thể xã đi kiểm tra đường giao thông nông thôn Đăk Nai; Phối hợp với UBND, MTTQVN xã tham gia tổ chức phát động ra quân tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 gắn với hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày 05/06/2024; Tham gia cùng với Tổ công tác 262 về tham quan mô hình cà phê xứ lạnh tại thôn Lê Toan; Tham gia cùng với Tổ công tác của Đồng chí Bí thư tỉnh ủy về thăm và làm việc với đảng bộ xã Ngọc Linh; Tham dự và làm việc với Tổ công tác 749 về triển khai xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn; Tham gia Họp trực tuyến quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương

Đảng; hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 6 năm 2024; Dự lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm:**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND xã, các Tổ đại biểu HĐND xã, đã bám sát Quy chế hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN xã, tổ chức thực thi các nhiệm vụ theo chức năng và theo lịch công tác. Công tác phối hợp, chuẩn bị tiến hành kỳ họp giữa Thường trực HĐND với UBND xã và các ngành liên quan đã có nhiều tiến bộ.

### **2. Khuyết điểm, nguyên nhân:**

Bên cạnh những kết quả đã đạt được xong vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, đó là: Việc tổ chức thực hiện chương trình giám sát, khảo sát Thường trực HĐND các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND xã chưa có chiều sâu; việc giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND chưa được toàn diện; hoạt động của HĐND, các tổ đại biểu HĐND xã hiệu quả chưa cao, nội dung thảo luận chưa được phong phú và đảm bảo về những lĩnh vực mà cử tri bức xúc, quan tâm.

- việc xem xét, giải quyết những đề xuất kiến nghị của cử tri sau kết luận giám sát chưa thường xuyên; hoạt động của các tổ đại biểu HĐND xã hiệu quả chưa cao. Thực hiện hoạt động giám sát chưa nhiều, chưa bao quát được các vấn đề nổi cộm tại địa phương.

#### **2.2. Nguyên nhân:**

- Một số đại biểu HĐND xã khóa XV mới được bầu tham gia lần đầu, chưa có kinh nghiệm trong thực hiện các chức năng hoạt động giám sát, các lĩnh vực giám sát nên số lượng chuyên đề giám sát còn ít, nội dung giám sát chưa bao quát.

- Năng lực hoạt động giám sát còn hạn chế, việc giám sát chưa có chiều sâu, hiệu quả.

### **3. Chương trình hoạt động của HĐND xã 6 tháng cuối năm năm 2024**

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Thường trực HĐND xã tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2024.
- Tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tổ chức phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND xã.
- Phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đăk Glei, Tổ HĐND huyện bầu tại xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 7.
- Tham dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
- Triển khai hoạt động giám sát chuyên đề theo Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND, TT HĐND, hai Ban HĐND xã. Đôn đốc, triển khai hoạt động giám sát khắc phục những hạn chế, chưa làm được.

- Họp liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chỉ đạo phân công thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tham gia Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện.

- Tham dự kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Đắk Glei

- Tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã khóa XV.

- Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Thường trực HĐND xã năm 2024.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền HĐND và các nhiệm vụ khi Đảng ủy phân công.

Trên đây là báo cáo kết quả về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã; Thường trực HĐND xã./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND - UBND huyện(b/c);

- TT Đảng ủy (b/c);

- HĐND xã; (b/c);

- Thường trực HĐND (b/c);

- UBND xã;

- UBMTTQVN xã, các ngành đoàn thể xã;

- Các tổ đại biểu HĐND xã;

- Các Ban HĐND xã;

- Lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
CHỦ TỊCH**